

Số: /BC-UBND

An Vinh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng, An ninh
Quý I năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
QUỐC PHÒNG, AN NINH QUÝ I NĂM 2023

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong quý I, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể của xã, thôn trên địa bàn xã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 06/2022/NQ - HĐND ngày 28/12/2022 của Hội đồng nhân dân xã và UBND xã đã Ban hành quyết định số 09a/QĐ – UBND ngày 10/01/2023 của UBND xã “Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2023 xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Quý I năm 2023. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND và UBND xã, nền Kinh tế xã hội của xã trong tháng qua đạt được những kết quả rất đáng khích lệ cụ thể như sau:

1. Về phát triển Kinh tế nông nghiệp:

Trồng trọt: Về cây lúa nước UBND xã đã triển khai, chỉ đạo nhân dân trên địa bàn, sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2022-2023 theo kế hoạch, tổng diện tích gieo sạ lúa nước vụ đông xuân 94 ha, NSBQ ước đạt: 63 tạ/ha, sản lượng ước đạt : 592,2 tấn. Tỷ lệ sử dụng giống lúa lai, đạt 100%.

1.1. Về chăn nuôi:

Tổng đàn gia súc hiện nay: 1.358 con. Trong đó đàn Trâu: 262 con con, đàn Bò: 572 con; đàn Heo 524 con

Tổng đàn gia cầm hiện nay: Trong đó Gà 1215 con; Vịt 217.

Trong Quý I, được sự quan tâm của Nhà nước đã hỗ trợ và cấp mới giống trâu cái và Heo đen cho hộ nghèo trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Nguồn của huyện: Trâu cái: 4 con/4 hộ(*Đổi ứng*); Heo đen: 50 con/17 hộ.

Tình hình dịch bệnh ở đàn vật nuôi không xảy ra trên địa bàn xã. Tuy nhiên, cuối tháng 1/2023 vừa qua đã xảy ra đợt mưa rét kéo dài làm chết 02 con trâu, 14 con bò trên địa bàn.

1.2. Về lâm nghiệp:

Trong cuối năm UBND xã chỉ đạo Bộ phận lâm nghiệp, Kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên phối hợp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCC rừng. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra truy quét đối tượng vi phạm công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Tổng số đợt đi kiểm tra truy quét là: hơn 11 đợt phối hợp với BQLRPH và bộ phận chuyên môn của xã(CA,KL,LN). UBND xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên chuyên môn xuống khu dân cư tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, với hơn 500 lượt người tham gia tại 07 thôn để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đặc biệt là Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR, đến từng hộ dân trên địa bàn xã trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023 đến nay.

UBND xã đã triển khai và kiện toàn việc thành lập Tổ công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng khai thác, phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn.

*** Công tác bảo vệ rừng khoán:**

Căn cứ Quyết định số: 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025;

Tiếp tục vận động bà con nhân dân duy trì, thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát dọn với tổng diện tích được Khoán bảo vệ rừng tự nhiên theo quy định

Trong năm 2022 BQLRPH xã An Vinh đã hợp đồng lại giao khoán, quản lý bảo vệ cho cộng đồng dân cư trên địa bàn xã An Vinh. Góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền PBGDPL đến mọi tầng lớp nhân dân phát huy hiệu quả tình hình khai thác, phá rừng trái pháp luật trên địa bàn; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

1.3. Công tác xóa đói giảm nghèo:

Công tác vay vốn trên địa bàn xã luôn được quan tâm, hỗ trợ nhân dân vay vốn phát triển sản xuất. Tổng dư nợ toàn xã hiện nay là: 16.065.400.000đ, trong đó phụ nữ: 9.424.900.000/188 hộ; Nông dân: 5.787.000.000đ; Thanh niên: 853.500.000đ/25 hộ, nhờ được vay vốn ưu đãi từ cấp trên đã góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn xã.

1.4. Về tài nguyên – Môi trường và xây dựng.

UBND xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân 7/7 thôn về việc thu gom rác thải đúng theo quy định.

- Về lĩnh vực đất đai: Đất ở UBND xã thực hiện theo kế hoạch năm, tiến hành khảo sát mặt bằng khu giãn dân tại các thôn và chờ nguồn vốn từ cấp trên, cụ thể: Thôn 3 vị trí Wang NaNu, thôn 5 vị trí Wang Mít, thôn 6 vị trí Wang Xiu, thôn 7 vị trí Gò Không để có cơ sở san ủi cấp đất ở cho nhân dân

1.5. Về tài chính buro điện:

- Tài chính:

Nhìn chung trong Quý I, công tác thu chi của tài chính xã đảm bảo đúng dự toán đầu năm, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm đảm bảo theo luật ngân sách. Cụ thể như sau:

*** Về đầu tư xây dựng cơ bản:**

Tổng thu ngân sách trong quý I là: 5.582.384.000đ

Tổng chi ngân sách trong quý I là: 701.521.877đ

Tồn: 4.880.862.123đ

*** Về xây dựng nông thôn mới:**

Công tác xây dựng NTM trên địa bàn xã luôn được quan tâm, hiện nay xã đã đạt 9/19 tiêu chí. Còn lại UBND huyện chưa phân bổ vốn về cho xã, nên hiện nay UBND xã chưa tổ chức triển khai thực hiện.

***Chương trình nước sinh hoạt:**

Hiện tại nước sinh hoạt các đường ống sắt đã quá lâu nên bị rỉ sét, hư hỏng nước bị tắc nghẽn không đảm bảo, nguồn nước nhỏ, sinh hoạt không đủ dùng cho cả làng nên UBND xã phối hợp với Ban quản lý dự án và ban nhân dân các thôn tiến hành kiểm tra, khảo sát nguồn nước ở các thôn khắc phục và sửa chữa và tìm nguồn nước để thay thế đảm bảo hiệu quả trong thời gian đến.

- Buro điện:

UBND xã giữ nguyên 1 nhân viên buro điện xã làm công tác tiếp nhận và phân phối công văn, giấy tờ, báo chí, thông tin liên lạc, thu tiền bảo hiểm tự nguyện từ người dân đồng thời thực hiện chi trả các đối tượng chính sách và người có công, bảo trợ xã hội luôn kịp thời và đúng theo quy định.

2. Về văn hóa – Xã hội

2.1. Giáo dục, đào tạo

Trong đội ngũ giáo viên tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy đảm bảo đúng thời gian quy định, điều kiện ăn ở, giảng dạy của đội ngũ GV được đảm bảo, cơ sở vật chất trang thiết bị cho năm học 2022-2023 đến nay tương đối đầy đủ, trường học đang được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện dạy và học tốt nhất cho các em.

Tổng số học sinh toàn xã hiện nay là: Tiểu học: 222 em; trong đó, nữ 103; Mẫu giáo: 103, trong đó: nữ 60.

2.2. Văn hóa - văn nghệ, Thể dục- thể thao, tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân ĐKXDĐSVH.

UBND xã thường xuyên chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt việc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương, công tác rèn luyện, giữ gìn các loại nhạc cụ hiện tại của người Hre trên địa bàn các thôn luôn được gìn giữ. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được luyện tập và duy trì thường xuyên trên địa bàn xã. Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng và thực hiện có hiệu quả về quy ước, hương ước ở khu dân cư. Góp phần nâng cao bản sắc văn hóa truyền thống và tăng cường phát triển văn hóa du lịch trên địa bàn xã.

- UBND đã tổ chức tổng kết công tác phong trào " TĐĐKXDĐSVH" năm 2022 và đăng ký thi đua năm 2023 (ngày 15/02/2023). Thực hiện và tham gia đầy đủ giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão do xã và huyện tổ chức.

2.3. Về lĩnh vực Y tế:

- Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và điều trị tại Trạm cho trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 5 loại vắc xin luôn được đảm bảo.

+ Tổng số cơ sở kinh doanh thực phẩm hiện có trên địa bàn không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

2.4. Lao động thương binh xã hội, xóa đói giảm nghèo, gia đình - trẻ em

- Trong Quý I UBND xã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện chi trả kịp thời chế độ hàng tháng cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

Hộ nghèo: Tổng số hộ: 392 hộ, nhân khẩu: 1550 khẩu. Trong đó:

+ Hộ nghèo 392 hộ, chiếm 72,19 %.

+ Hộ Cận nghèo: 25 hộ, chiếm 4,60%.

+ Hộ thoát nghèo: 41 hộ, chiếm 7,55%.

- Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Để đảm bảo góp phần cho công tác tuyên truyền các Chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các chủ trương chính sách mới để nhân dân nắm bắt thông tin kịp thời.

2.5. Cải cách hành chính – Tư pháp- hộ tịch

UBND xã thường xuyên chỉ đạo cán bộ công chức xã thực hiện nghiêm chế độ trực và làm việc tại cơ quan. Giải quyết các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ hành chính công và dịch vụ công quốc gia tạo sự hài lòng cho tổ chức và cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn xã. Bố trí công chức thực hiện công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, trong cuối năm , tình hình khiếu kiện, khiếu nại không xảy ra trên địa bàn xã.

Trong quý I năm 2023, UBND xã đã giải quyết các thủ tục hành chính 263 trường hợp cụ thể:

***Lĩnh vực tư pháp:** 202 trường hợp, trong đó chứng thực bản sao từ bản chính 117 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 03 trường hợp; chứng thực chữ ký giấy tờ 06 trường hợp; **Hộ tịch** thủ tục đăng ký kết hôn 02; thay đổi cải chính 01; đăng ký

khai tử 03; đăng ký khai sinh 03; cấp bản sao trích lục 68; cấp giấy xác nhận tình trạng kết hôn 02 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 01 trường hợp, khai tử 0 trường hợp; kết hôn 01 trường hợp; cấp Giấy xác nhận TTHN 0 trường hợp; Bổ sung hộ tịch 02 trường hợp; cấp bản sao từ sổ gốc cho 09 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính cho 27 trường hợp.

***Lĩnh vực VHXXH:** 31 trường hợp, trong đó **bảo trợ xã hội** 26 trường hợp(25 trường hợp điều chỉnh trợ cấp xã hội; 1 trường hợp hỗ trợ chi phí mai táng; Người có công 05 trường hợp(Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 04 trường hợp; Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng)

***Lĩnh vực Công an:** 96 trường hợp, trong đó đăng ký thường trú 05; điều chỉnh thông tin về cư trú 05; tách hộ 02; xác nhận thông tin về cư trú 79; xóa đăng ký thường trú 05.

3. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh

***. Về công tác quốc phòng**

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về QP ở các cấp, tập trung xây dựng, củng cố nền QPTD, xây dựng thế trận QP-AN đi vào chiều sâu.

- UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT- TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV. Tập trung xây dựng lực lượng DQTV đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, độ tin cậy cao. Sử dụng lực lượng DQTV đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Pháp lệnh và Luật DQTV.

*** Công tác động viên, tuyển quân:**

Trong tháng UBND xã thực theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng VNQS huyện. Hội đồng NVQS xã đã tổ chức tiếp đoàn quân nhân xuất ngũ trở về địa phương gồm 6 thanh niên. Đồng thời UBND xã đã bàn giao 6 thanh niên trên cho gia đình và đảm bảo đúng theo kế hoạch của cấp trên.

- UBND xã phân công các thành viên Hội đồng NVQS xã bám sát địa bàn ở các thôn có 11 thanh niên nhập ngũ năm 2023(công an 1 người, quân sự 10) đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, vận động, động viên thanh niên, gia đình có con em nhập ngũ thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- UBND xã đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV, quân số 85 đồng chí. Trong đó: Đảng viên 19 đ/c, đoàn viên 66 đ/c.

*** Công tác xây dựng lực lượng:**

Thực hiện theo Quyết định số 52/QĐ-UBND, ngày 28/11/2022, về việc giao chỉ tiêu xây dựng lực lượng, huấn luyện DQTV năm 2023; cho ra 71 đ/c DQTV hoàn thành nhiệm vụ, phát triển mới DQTV 16đ/c; tổng số DQTV toàn xã 71 đ/c, đạt 3,46% so với dân số, Đảng viên là 29 đ/c (đạt 40,8%); đoàn viên 28 đ/c (đạt 100%); 6/7 thôn đội là đảng viên; duy trì và hoạt động có hiệu quả Trung đội Dân quân cơ động 28 đ/c, DQTV các binh chủng 18 đ/c, hoạt động trực tại cơ quan 24/24 tương đối bảo đảm.

*** Về An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội**

Trong Quý I, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã ổn định; không xảy ra tình hình phức tạp trên địa bàn. UBND xã tiếp tục chỉ đạo công an xã đến cơ sở tập trung huy động toàn lực lượng thực hiện tốt công tác bám sát địa bàn nắm bắt tình hình liên quan đến ANTT và hoạt động của các loại đối tượng.

Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình ANCT- TTATXH chủ động phối hợp xử lý các tình huống xảy ra.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh tuyến núi, giữ vững an ninh trật tự vùng giáp ranh, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các đối tượng lạ mặt đến địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trật tự an toàn xã hội rộng rãi trong dân, thường xuyên tổ chức tuần tra, rà soát xử lý hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

II. HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Những mặt hạn chế, tồn tại

- Trong quá trình chỉ đạo, điều hành chưa thật sự cương quyết, việc triển khai thực hiện các mô hình còn hạn chế.

- Trong công tác sản xuất nhân dân chưa áp dụng khoa học kỹ thuật. Mặt khác tính ỷ lại của bà con còn cao, còn trông chờ vào sự hỗ trợ từ cấp trên, chưa chủ động đầu tư sản xuất.

- Tình trạng chăn nuôi thả rông gia súc vẫn còn, chuồng trại chưa làm đồng bộ, chưa có kế hoạch dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa mưa.

- Một số cán bộ, công chức xã chưa thực sự hoạt động tốt, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của ngành chuyên môn.

- Giá cả một số mặt hàng chủ lực của địa phương không cao ảnh hưởng đến sự phát triển Kinh tế - Xã hội trên địa bàn.

- Tình trạng nhân dân lén lút vào rừng khai thác cây làm nhà vẫn còn xảy ra ở một số thôn, chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra.

- Tinh thần trực và làm việc của cán bộ, công chức xã còn lơ là về giờ giấc và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Công tác quản lý hộ khẩu trên địa bàn được đảm bảo. Tuy nhiên, việc đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn tuy có thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.

2. Nguyên nhân:

Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế trên có nhiều nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan như thời tiết diễn biến thất thường, ý thức của nhân dân chưa cao, ngân sách còn hạn chế,... và một số nguyên nhân chủ quan như triển khai nhiệm vụ của các ngành còn chậm, các ngành chuyên môn chưa chủ động, chưa phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ công chức chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ chưa cao. Việc chỉ đạo, xử lý một số tồn tại, hạn chế chưa thật sự kiên quyết; tính ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước vẫn còn, còn chưa mạnh dạn đầu tư, chuyển đổi cơ cấu các loại giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất...

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II NĂM 2023

1. Trên lĩnh kinh tế

a) Về sản xuất nông – lâm nghiệp

Trồng trọt: Về cây lúa nước UBND xã tiếp tục triển khai, chỉ đạo nhân dân tiếp tục chăm sóc và bảo vệ cây lúa trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch và tiếp tục triển khai vụ tiếp theo, vụ xuân hè năm 2023, nhằm phục vụ kịp thời và đúng kế hoạch đề ra. UBND xã tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đối ứng giống lúa vụ hè thu thực hiện kiểm tra công tác thực hiện cấp giống lúa cho nhân dân gieo sạ đồng loạt và đúng theo lịch thời vụ mà UBND huyện đề ra

Về Chăn nuôi:

Tiếp tục phấn đấu thực hiện Nghị quyết của HĐND và Kế hoạch UBND xã đã đề ra trong đầu năm, chú trọng vận động nhân dân kiểm tra, sửa chữa chuồng trại đảm bảo ấm vào mùa mưa. Đồng thời tiếp tục vận động nhân dân chăn dắt chu đáo và giữ ấm cho gia súc, tuyệt đối không thả rông đàn trâu, bò. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc, thâm canh tốt các loại giống cây trồng, vật nuôi nhà nước mới cấp cho các hộ nghèo. Thường xuyên tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ, nhằm ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra.

- *Về lâm nghiệp:*

Thường xuyên thực hiện việc phối hợp theo dõi, truy quét, báo cáo các nội dung liên quan đến tài nguyên rừng, khai thác, lấn, chiếm đất rừng, không để xảy ra việc mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, chung sức bảo vệ rừng.

Thực hiện phát dọn và kiểm tra đường ranh lô đối với rừng khoanh nuôi, đảm bảo đúng tiến độ theo qui định.

b) Về thủy lợi, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trong thời gian đến. Chỉ đạo các thôn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.

c) Về tài nguyên - môi trường

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoán sản trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đo đất và hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân đăng ký đo đất sản xuất.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; nhất là thu dọn, vệ sinh rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

d) Về tài chính

Xem xét, đánh giá kết quả công tác thu, chi trong tháng tiếp theo, xác định những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp cân đối, điều chỉnh bổ sung kinh phí hợp lý. Thực hiện các khoản chi hợp lý, tiết kiệm ngân sách. Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

2. Về văn hóa - xã hội

Tăng cường vận động tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục chỉ đạo Trạm y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thường xuyên phối hợp tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về dân số, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội. Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Vận động con em đến lớp đầy đủ, vận động các em học sinh không bỏ học giữa chừng. Thường xuyên vận động con em học nghề, đi xuất khẩu lao động giải quyết việc làm, ổn định đời sống.

Chỉ đạo cán bộ bảo trợ xã hội và cán bộ chi trả người có công thực hiện chi trả cho các đối tượng được hưởng kịp thời và đúng quy định.

Tiếp tục triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, kịp thời giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn... Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội.

3. Về công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện, tuyên truyền các chủ trương từ cấp trên. Coi trọng công tác CCHC, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục lựa chọn cán bộ có trình độ năng lực đưa đi đào tạo ở các trường chuyên nghiệp nhằm đảm bảo điều kiện chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã thực hiện, chấp hành nội quy, quy chế trực và làm việc tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tại Bộ phận một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Thực hiện tiếp công dân theo quy định và thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Về quốc phòng – an ninh.

- Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu giao, đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Tiếp tục duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phân công lực lượng bám địa bàn, nắm chắc tình hình, thực hiện các mặt công tác quản lý Nhà nước về AN-TT, chế độ thông tin báo cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về AN-TT. Xây dựng kế hoạch họp dân ở từng thôn để tuyên truyền về công tác quản lý cư trú, CMND, TT ATGT, cháy nổ, bảo vệ môi trường... thông báo các phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để nhân dân biết và phòng ngừa.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

- Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký quản lý tạm trú tạm vắng trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và đề ra một số phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 kính trình UBND huyện xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã; UBND xã;
- Ban , ngành, đoàn thể;
- Lưu VT./.

TM.UBND XÃ AN VINH
KT.CHỦ TỊCH

Đinh Văn Tý